

Số: 64/ BC- UBND

Hộ Độ, ngày 22 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc yêu cầu giải tỏa công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã.

Kính gửi:

- UBND huyện Lộc Hà;
- Phòng kinh tế hạ tầng huyện.

Thực hiện văn bản số 1480/UBND-KT&HT của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà về việc yêu cầu giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn trong tháng 6/2024.

Qua công tác kiểm tra thực địa tại vị trí km trên thì Ủy ban nhân dân xã nhận thấy có 04 hộ sử dụng đất vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ gồm hộ ông Phan Đình Thông; hộ ông Lê Văn Vinh; hộ ông Trần Đình Sơn và hộ ông Nguyễn Xuân Quế.

Ngày 22 tháng 07 năm 2024 Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức buổi làm việc với các hộ gia đình, cá nhân có sử dụng đất vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn trong tháng 6/2024.

Quá trình làm việc Ủy ban nhân dân xã cũng đã trao đổi, giải thích hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân để sử dụng. Đồng thời quán triệt rõ việc sử dụng đất làm các công trình trên phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ là vi phạm và yêu cầu các hộ chấp hành nghiêm việc tháo dỡ, giải tỏa công trình vi phạm trên trong thời hạn 30 ngày kể từ sau ngày tổ chức buổi làm việc. Nếu không chấp hành Ủy ban nhân dân xã sẽ có phương án tổ chức cưỡng chế tháo dỡ và các hộ gia đình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã cũng tiếp thu ý kiến của các hộ về một số kiến nghị, đề xuất trong việc đề nghị các cấp ngành phải thành lập hội đồng giải tỏa và có kế hoạch tuyên truyền vận động, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính đồng bộ, dân chủ, công bằng cho tất cả các hộ sử dụng đất trên Quốc lộ 15B.

Tuy nhiên qua quá trình làm việc các hộ vẫn không đồng tình các nội dung trong buổi làm việc và việc yêu cầu giải tỏa công trình vi phạm hành lang

an toàn giao thông đường bộ trong thời hạn 30 ngày theo như ý kiến kết luận của Chủ trì trong buổi làm việc và không đồng ý ký vào biên bản với lý do nếu chỉ giải tỏa 03 hộ trên mà các hộ khác nằm trên trục đường không bị xử lý.

(Có biên bản làm việc kèm theo)

Vậy, UBND xã Hộ Độ báo cáo nội dung trên. Kính đề nghị UBND huyện Lộc Hà, phòng Kinh tế hạ tầng huyện xem xét và có ý kiến chỉ đạo để Ủy ban nhân dân xã có căn cứ, cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Bá Khanh